

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Kính thưa toàn thể nhân dân.

Thành phố Hà Nội chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng. Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, năm 2020 được dự báo sẽ là một trong những năm nóng kỷ lục.

Thời tiết nắng nóng là điều kiện để các loại vật liệu như: Vải sợi, xăng dầu, khí đốt rất dễ bắt cháy; nhu cầu tiêu thụ, sử dụng các thiết bị điện tại các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình tăng cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ quá tải, chập điện gây ra cháy, nổ.

Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng, UBND Quận khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện các nội dung sau:

1. Khi sử dụng các thiết bị như bàn là, bếp điện, các thiết bị điện có gia nhiệt phải có người trông coi. Không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người bị bệnh tâm thần... sử dụng các thiết bị điện, đồ dùng điện trong nhà.

2. Lắp đặt thiết bị tự động đóng ngắt (cầu dao điện, atomat điện) để chủ động giảm thiểu khả năng chập, cháy do điện. Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện và các thiết bị tiêu thụ điện, hạn chế các nguy cơ cháy, nổ xảy ra.

3. Không sạc điện thoại, máy tính, xe đạp điện, xe máy điện qua đêm và đặt trên các đồ vật có khả năng bắt cháy cao, hấp thụ nhiệt tốt như chăn, ga, nệm,... Không để các chất dễ cháy, như: Mút xốp, giấy, bông, vải, sợi... gần ổ cắm điện và thiết bị tiêu thụ điện. Trước khi ra khỏi phòng phải đóng, ngắt tất cả các thiết bị tiêu thụ điện không cần thiết và tắt hết các nguồn lửa, nguồn nhiệt.

4. Lựa chọn sử dụng dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện chất lượng tốt, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Không tùy tiện cầu mắc điện, sử dụng đồng thời nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên một ổ cắm để tránh trường hợp chập mạch, quá tải gây cháy, nổ.

5. Thực hiện đúng quy trình khi sử dụng khí gas đun nấu. Sau khi đun nấu xong phải khóa chặt van gas, tắt bếp trước khi đi làm các công việc khác. Thường xuyên kiểm tra độ kín của van bình, đường ống dẫn gas bằng nước xà phòng đặc.

Không tàng trữ, sử dụng các chất có nguy hiểm cháy nổ cao như: Xăng dầu, cồn, gas và hóa chất dễ cháy trong nhà khi không cần thiết.

6. Các hộ gia đình chỉ đốt nến, thắp hương khi có người lớn ở nhà trông coi. Phải có khu đốt vàng mã riêng biệt, khi đốt phải che chắn tránh cháy lan hoặc gió cuốn tàn

lửa gây cháy lan. Không thấp hương thờ cúng, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt tại những nơi có nguy hiểm cháy, nổ cao, nơi có biển cấm lửa.

7. Mỗi gia đình cần bố trí tối thiểu 02 lối thoát nạn (có thể sử dụng lối thoát nạn khẩn cấp qua ban công, (lô gia, lối lên mái, thoát nạn qua nhà liền kề). Không lắp lồng sắt, chuồng cọp ở khu vực ban công, lô gia. Trường hợp đã lắp thì phải cắt tạo ô cửa để phục vụ thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Chuẩn bị sẵn dụng cụ phá dỡ để tạo lối thoát nạn, có đèn pin chiếu sáng đề phòng khi mất điện. Không bố trí đồ vật cản trở lối thoát nạn. Dự kiến tình huống thoát nạn an toàn cho bản thân, cho người già, trẻ nhỏ khi có cháy, nổ.

8. Chủ động trang bị dụng cụ trữ nước, xô, chậu, vòi mềm dẫn nước để vừa phục vụ sinh hoạt, vừa phục vụ chữa cháy; trang bị bình chữa cháy để nơi cố định, dễ thấy dễ lấy và tập luyện cho người trong gia đình biết sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy đã trang bị.

9. Khi cháy, nổ xảy ra phải bình tĩnh xử lý, tìm lối thoát nạn an toàn đã định sẵn, đồng thời báo cho mọi người xung quanh để kịp thời thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Khi phải thoát qua khu vực có khói, lửa hãy dùng mặt nạ phòng độc, khăn mềm thấm nước để che mũi, cơ thể, tuyệt đối không được núp trong phòng, nhà vệ sinh...; đồng thời gọi điện báo cháy ngay cho lực lượng Cảnh sát PC&CC theo máy số máy 114.

Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và quyền lợi thiết thân của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. UBND quận Hai Bà Trưng kêu gọi toàn thể nhân dân thực hiện tốt công tác PCCC, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.